

- ❖ แผนดำเนินการสร้างหรือพัฒนาผลงานวิชาการ/ นวัตกรรม รอบ 5 เดือนหลัง ปี 2567 สำนักโภชนาการ ได้จัดทำแผนดำเนินการพัฒนาผลงานวิชาการหรือนวัตกรรมที่สอดคล้องกับภารกิจของหน่วยงาน เพื่อส่งเสริมให้เกิดการสร้างองค์ความรู้หรือนวัตกรรมที่ช่วยในการขับเคลื่อนการดำเนินงานส่งเสริมโภชนาการ โดยมีรายละเอียดดังนี้  
แผนดำเนินการสร้างหรือพัฒนาผลงานวิชาการ / นวัตกรรมที่สอดคล้องกับภารกิจของหน่วยงาน (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2567)  
หน่วยงาน สำนักโภชนาการ

ลำดับ	ชื่อผลงาน	ประเภทผลงาน	ระยะเวลาดำเนินการ	ศึกษา รวบรวม ข้อมูล	โครงสร้าง/ ร้าง KM	ความก้าวหน้า (✓)				ผู้รับผิดชอบ
						ดำเนินการวิจัย/ ทดลองใช้	สรุปผล	เผยแพร่	นำไปใช้	
1	การพัฒนารูปแบบการส่งเสริมโภชนาการและการเจริญเติบโตของเด็กปฐมวัยไทย	งานวิจัย	ต.ค. 66 - ธ.ค. 67	✓	✓	✓				น.ส.วราภรณ์ จิตอารี และกลุ่มส่งเสริมโภชนาการสตรีและเด็กปฐมวัย
2	การพัฒนาหลักสูตรการจัดการอาหารและโภชนาการในสถานศึกษาสำหรับครู	งานวิจัย	ส.ค. 66 - ธ.ค. 67	✓	✓					น.ส.ทิพพรดี คงสุวรรณ และกลุ่มส่งเสริมโภชนาการวัยเรียนและวัยรุ่น
3	การศึกษาสถานการณ์ระดับโอเตชั่นในปััสสาวะและพฤติกรรมกรรการบริโภคอาหารที่มีโอเตชั่นของเด็กอายุ 3 - 5 ปี และผู้สูงอายุ ใน 24 จังหวัดของประเทศไทย	งานวิจัย	มี.ค.66 - ก.ย.67	✓	✓					น.ส.วิภาศรี สุวรรณผล และกลุ่มส่งเสริมโภชนาการด้านวิตามินและแร่ธาตุ
4	ประสิทธิผลของการบริโภคเจดลีโภชนาต่อภาวะโภชนาการในกลุ่มผู้สูงอายุที่มีภาวะเสี่ยงและขาดสารอาหาร	งานวิจัย	ต.ค. 65 - ก.ย. 67	✓	✓					น.ส.สุพรรณิ ข้างเพชร และกลุ่มส่งเสริมโภชนาการวัยทำงานและผู้สูงอายุ

ลำดับ	ชื่อผลงาน	ประเภทผลงาน	ระยะเวลาดำเนินการ	ศึกษา รวบรวม ข้อมูล	ความก้าวหน้า (✓)						ผู้รับผิดชอบ
					โครงร่าง/ ร่าง KM	ดำเนินการ วิจัย/ ทดลองใช้	สรุปผล	เผยแพร่	นำไปใช้		
5	การประเมินการรับรู้และเข้าใจทิศทาง การดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ด้านโภชนาการแห่งชาติ ระยะที่ 1 (พ.ศ. 2566 – 2570)	งานวิจัย	ธ.ค. 66 - เม.ย. 67	✓	✓						นางกุลนันท์ เสนาคำ และกลุ่มบริหารยุทธศาสตร์
6	พัฒนาระบบสืบค้นฐานข้อมูลคุณค่า ทางโภชนาการและสารต้านอนุมูลอิสระ ประจำปี 2567	ผลงาน วิชาการ	1 ต.ค. - 30 ธ.ค.67	✓	✓						นางกัทริรา ยิ่งเลิศธนกุล และกลุ่มวิจัยอาหารเพื่อ โภชนาการ
7	การประเมินผลแผนปฏิบัติการด้าน โภชนาการระดับชาติ 5 ปี พ.ศ.2562 - 2566	งานวิจัย	ม.ค. 67 - มิ.ย. 67	✓	✓						นางสาวนาตยา อังคนาวิน และกลุ่มบริหารยุทธศาสตร์
8	การศึกษาระสิทธิภาพของการเสริม ธาตุเหล็กทุกวันและสัปดาห์ละครั้งต่อ ความชุกภาวะโลหิตจางในเด็กทารกไทย อายุ 6-12 เดือน	งานวิจัย	ก.พ. 65 - ส.ค. 67	✓	✓						นางสาวรินดา ดาอำ และกลุ่มส่งเสริมโภชนาการ ด้านวิตามินและแร่ธาตุ
9	การพัฒนาแนวทางการจัดการเด็ก ที่มีภาวะเริ่มอ้วนและอ้วนในระบบ บริการสุขภาพ	งานวิจัย	ก.ย. 66 - ก.ย 67	✓	✓	✓					นางสาวใจรัก ลอยสงเคราะห์ และกลุ่มส่งเสริมโภชนาการ วัยเรียนและวัยรุ่น

ลงชื่อ.....  


( นางสาวสิริรัตน์ ชีระโกเมน )

ประธาน กพว. หน่วยงาน

5 / ๒๗ / ๖๗